



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร. ๒๑๑๕

ที่ พง ๐๐๓๒.๒๐๒.๓/ ๖๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพังงา

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าตึก/หัวหน้างาน ทุกหน่วยงาน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขภาคีรัฐ ลดความแออัดของผู้ป่วยในเวลาราชการ และดำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไว้ในระบบบริการสุขภาพ โดยเปิดบริการในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพังงา

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพังงา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลพังงา แจกเวียนให้ทุกหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายธารากร ชนุกฤติ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ระดับชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา



ประกาศโรงพยาบาลพังงา

เรื่อง แนวทางการใช้คู่มือปฏิบัติงานการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขภาครัฐ ลดความแออัดของผู้ป่วยในเวลาราชการ และอํารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไว้ในระบบบริการสุขภาพ โดยเปิดบริการในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพังงา

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพังงา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลพังงา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธารางกูร ชาญฤทธิ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ระดับชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา